



# SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ DANANG NEWSLETTER

THÁNG 5, 2019

## **Sự kiện tuần đến:**

**Họp phụ huynh chương trình Việt nam** – vào lúc 9:00 sáng, Thứ Bảy, ngày 8 tháng 6.

**Ngày hội tuyển sinh** - 15 tháng 6, từ 9 đến 10.30 sáng

**Lễ bế giảng chương trình Việt nam** - Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6

**Tổng duyệt văn nghệ** – Thứ Ba, ngày 18 tháng 6

**Đêm văn nghệ cuối năm** – Thứ Tư, ngày 19 tháng 6

**Phát Báo cáo học tập** – Ngày 24 tháng 6 năm 2019

**Kết thúc học phần 4** – Thứ Sáu, ngày 28 tháng 6.



## **Thông điệp từ Hiệu trưởng,**

**Kính gửi quý phụ huynh,**

### **Mục tiêu học tập toàn trường (SWLGs)**

Cuối năm học này, các em học sinh Tiểu học sẽ được nhận thêm kết quả rèn luyện trong các lĩnh vực dựa trên 5 mục tiêu học tập toàn trường: đạt thành tích cao trong học tập, tự tin trong giao tiếp, có khả năng tư duy cao, thông thạo công nghệ, và trở thành công dân toàn cầu năng động và có trách nhiệm.

Bắt đầu từ năm học đến nhà trường sẽ sử dụng biểu mẫu kết quả rèn luyện mới cho học sinh tiểu học và trung học ở tất cả các trường SIS. Các em sẽ nhận được kết quả rèn luyện dựa trên 5 mục tiêu học tập toàn trường vào cuối học kỳ 1 và 2 cùng với bảng điểm thông thường. Mục tiêu chung toàn trường là nuôi dưỡng các em học sinh phát triển toàn diện trong học tập cũng như trong tất cả các lĩnh vực. Tôi hy vọng rằng phụ huynh sẽ thấy được sự tiến bộ của các em trong quá trình trau dồi các kỹ năng học tập và có trách nhiệm là công dân toàn cầu ở thế kỷ 21.

### **Lễ tốt nghiệp, phát thưởng và biểu diễn văn nghệ - chủ đề Planet Earth**

Thầy cô và các em học sinh đã đóng góp ý tưởng hay và sáng tạo cho tiết mục văn nghệ cuối năm. Bây giờ khi các kỳ thi đã kết thúc, các em có nhiều thời gian hơn để luyện tập tiết mục văn nghệ của lớp. Tôi rất hân hạnh được chào đón quý phụ huynh tại đêm diễn văn nghệ vào thứ Tư, ngày 19 tháng 6. Lễ tốt nghiệp và biểu diễn văn nghệ dành cho các em mẫu giáo diễn ra từ 5h30 - 6h30, lễ phát thưởng và biểu diễn văn nghệ dành cho các em khối Tiểu học/Trung học cơ sở bắt đầu lúc 7h tối. Cảm ơn phụ huynh đã hỗ trợ các giáo viên chuẩn bị trang phục và đạo cụ biểu diễn cho các em. Rất mong quý phụ huynh sắp xếp thời gian đến thưởng thức những tiết mục văn nghệ và cùng tuyên dương thành quả mà các em đã đạt được trong năm học vừa qua tại Nhà hát Trưng Vương.

**Trận trọng,**

**Hiệu trưởng**

**Anne Matley**

## Xây dựng giai đoạn 2

Với nỗ lực không ngừng của Ban Quản Lý Dự án và nhà thầu, tòa nhà mới hiện đã hoàn thành xong phần mái và công đoạn tô trát tường. Dự án đang bắt đầu triển khai giai đoạn hoàn thiện như lắp đặt nội thất, thiết bị nhà bếp và cơ sở vật chất. Theo tiến độ xây dựng và theo tiêu chuẩn tập đoàn KinderWorld. Ban Quản Lý Dự án dự kiến tòa nhà mới với cơ sở vật chất hiện đại sẽ đưa vào hoạt động trong tháng 7 năm 2019 – sẵn sàng cho năm học mới 2019-2020.

**Lê Trọng Khánh**  
Quản Lý Dự án



## Thông điệp từ cô Hiệu phó

Thật là một khởi đầu bận rộn cho học phần 4 với tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp IGCSE vì các em phải hoàn thành kỳ thi cuối kì và các bài kiểm tra đánh giá cho năm học này. Xin chúc mừng

tất cả các em học sinh đã nỗ lực để thực hiện tốt các bài đánh giá. Nhà trường rất tự hào về sự tiến bộ mà các em học sinh đã đạt được. Các thầy cô giáo đang hoàn thành các kết quả học tập để gửi về phụ huynh trong tuần tới.

## Đồ dùng bị thất lạc

Xin cảm ơn các gia đình đã viết tên học sinh lên bình nước, mũ và quần áo của học sinh. Việc này đã giảm thiểu số lượng đồ dùng bị thất lạc ở trường. Một lời nhắc nhở nữa là những đồ dùng bị mất sẽ được đặt trong tủ “Lost and Found” ở căn tin. Mỗi cửa tủ được ghi chú cụ thể tên các vật dụng. Đây sẽ là nơi đầu tiên học sinh có thể tìm đến nếu bị mất bất kì đồ dùng nào.

Hiện tại vẫn còn rất nhiều quần áo không có tên ở tủ “Lost and Found”. Xin phụ huynh vui lòng nhắc nhở các em học sinh đến kiểm tra để nhận lại đồ dùng của mình.

**Chelsea Donaldson**  
Hiệu Phó



## Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS

### Kính chào các bậc PH,

Chương trình song ngữ trong tháng 5/2019 tập trung vào việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh cuối năm.

Trước khi kiểm tra giáo viên đã rất cố gắng ôn tập vào trọng tâm kiến thức ở HK2 và hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà nên học sinh làm bài đạt kết quả rất tốt. Cụ thể:

- 100% học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện;
- 23 học sinh lớp 5 (100%) hoàn thành chương trình tiểu học;
- 12 học sinh lớp 9(100%) được tốt nghiệp THCS (66, 7% TN Giỏi, 33, 3% TN khá )

Hiện nay học sinh đang tiếp tục ôn luyện, thực hành nâng cao các kiến thức trong chương trình năm học 2018-2019 , thời gian còn lại sẽ học một số chuyên đề GD kĩ năng sống phù hợp với từng lứa tuổi học sinh và tập văn nghệ để biểu diễn trong lễ tổng kết cuối năm.

Ngày 31/5/2019 có 5 Hs tiêu biểu của trường được đi nhận thưởng tại lễ tuyên dương khen thưởng của PGD quận NHS.

1. Nguyễn Trang Nhi Lớp 6 song ngữ vận động viên xuất sắc giải thể thao cấp quận- HCV bơi lội cấp thành phố.
2. Đồng Quốc Trí Lớp 7 quốc tế - HCB bơi lội cấp thành phố
3. Nguyễn Gia Hưng Lớp 8 quốc tế- HCB bơi lội cấp thành phố
4. Nguyễn Hoàng Hà- 1A đạt giải bức thư ấn tượng (cuộc thi viết thư quốc tế UPU cấp quận)
5. Trần Hoàng Phương Di – 4B giải nhất môn tiếng việt cấp quận

Cuối cùng, Kính mời các bậc PHHS sắp xếp thời gian để dự cuộc họp phụ huynh cuối năm, lúc 9 giờ sáng ngày 8/6/2019 và lễ bế giảng năm học sẽ được tổ chức vào lúc 2:30' giờ chiều ngày 14/6/2019.

**Trận trọng,  
Hiệu Trưởng SVIS  
Vũ Thị Lan**



**Thông điệp từ Trường Bộ phận Học vụ****Xin chào quý phụ huynh,**

Tất cả các em học sinh đã và đang học hành rất chăm chỉ trong những tuần đầu tiên của học phần 4 và tôi xin chúc mừng các em học sinh về sự nỗ lực, siêng năng và kết quả mà các em đã đạt được. Các em học sinh IGCSE 2 chỉ còn 1 bài kiểm tra vào ngày 12 tháng 6 và đây có thể xem là bài kiểm tra đánh dấu sự kết thúc của loạt bài kiểm tra IGCSE 2019.

Sau một tháng kiểm tra nghiêm ngặt, các kỳ thi cuối kì của trường SIS đã kết thúc. Các thầy cô giáo đang hoàn thành kết quả bảng điểm để gửi về phụ huynh trong tuần của ngày 13 tháng 6. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh đã hỗ trợ và động viên các em ở nhà. Nếu quý phụ huynh muốn gặp các giáo viên bộ môn để thảo luận về kết quả học tập, vui lòng liên hệ cho cô Vy văn phòng trường để đặt lịch hẹn hoặc gửi thư điện tử trực tiếp đến các giáo viên bộ môn.

Thầy và trò chúng tôi đang chuẩn bị tập luyện các tiết mục cho đêm văn nghệ cuối năm cũng như tham gia những chuyến đi dã ngoại và các hoạt động học tập thú vị khác. Tôi rất mong tất cả các em học sinh sẽ đi học chuyên cần mỗi ngày.

Toàn thể giáo viên và học sinh đều rất vui và hài lòng với khoảng thời gian 6 tháng mà thầy Mr. Sebastien và Mr. Midas thực tập tại trường. Cả hai thầy hiện đang học khoa sư phạm cấp Trung học cơ sở tại trường Đại học Artevelde ở nước Bỉ. Thầy Sebastien và thầy Midas đã có cơ hội phát triển những kỹ năng vốn có trong môi trường quốc tế và các em học sinh của chúng ta chắc chắn sẽ lĩnh hội được nhiều kiến thức từ những tiết học sáng tạo của các thầy.

Chúng tôi cũng rất vui mừng vì số lượng học sinh lớp IGCSE dự đoán cho năm học tới có khả năng là 22 học sinh. Thật tuyệt khi thấy trường trung học cơ sở của chúng ta ngày càng mở rộng và nhiều học sinh trung học cơ sở tiếp tục gắn bó với trường.

**Trân trọng,  
Daan Ebbers  
Trường bộ phận học vụ****Thông điệp từ Trường khối mẫu giáo****Kính thưa quý phụ huynh,**

Các em học sinh mẫu giáo đã có một Ngày Quốc tế thiếu nhi thật tuyệt vời vào thứ Năm tuần trước. Các em đều rất phấn khích với các tiết mục biểu diễn và những hoạt động được tổ chức trong ngày này. Chú hề bong bóng đã tạo ra rất nhiều quả bóng bay với nhiều hình dạng khác nhau và ảo thuật gia đã thực hiện nhiều màn ảo thuật thú vị trên sân khấu. Cảm ơn món quà đặc biệt từ phía nhà trường.

Các em học sinh mẫu giáo tham gia đầy đủ các tiết học bơi trong tháng này. Nguồn nước an toàn và tự tin khi bơi luôn được chú trọng nhằm giúp các em học sinh thỏa thích bơi lội trong khu vực hồ cùng các bạn và thầy cô.

Cô và trò các lớp mẫu giáo đã và đang chăm chỉ tập luyện các tiết mục để chuẩn bị cho đêm văn nghệ cuối năm, được tổ chức vào thứ Tư, ngày 19 tháng 6 tại nhà hát Trưng Vương. Đêm văn nghệ cuối năm với chủ đề "Planet Earth" đã tạo cơ hội cho cô trò mẫu giáo có nhiều ý tưởng

trong các tiết mục khác nhau bao gồm mặt trời, mưa, cây xanh, nước, động vật và thông điệp đầy ý nghĩa là bảo vệ trái đất của chúng ta. Các lớp Prep đã tận dụng các vật liệu tái chế và tái sử dụng nhiều vật liệu khác nhau để làm phụ kiện cho tiết mục biểu diễn thời trang trong đêm văn nghệ cuối năm lần này.

Rất mong được chào đón tất cả quý phụ huynh tại buổi Lễ tốt nghiệp và Đêm văn nghệ năm nay.

**Trân trọng cảm ơn,  
Võ Thị Thùy Ngân  
Trường khối Mẫu giáo**

# Snapshot

